



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ไลฟ์

สังคม

ข่าวภูมิภาค

พระราชสำนัก

สังคมทั่วไป

ตรวจผลสลาก

คมคิด

เรื่องดีที่อยากเล่า

# เคลียร์แล้ว!ป้ายจราจรถูกมือบอนติดสติ๊กเกอร์ เตือนผิดกม.มีโทษทั้งจำและปรับ

วันที่ 03 ม.ค. 2563 เวลา 13:05 น.



## เพชรบูรณ์-แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์เคลียร์สติ๊กเกอร์บนป้ายจราจรริมถนนถูก ทับเบิกออกหมดแล้ว เตือนพวกมือบอนอย่าทำผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำทั้ง ปรับ

กรณีป้ายสัญญาณจราจรริมถนนทางหลวงสาย 2331 ปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติภู  
หินร่องกล้า และปากทางเข้าบ้านทับเบิก ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า ได้มีบุคคล  
นำสติ๊กเกอร์ต่าง ๆ ไปแปะบนป้ายที่เตือนนักเดินทางให้ขับรถใช้เกียร์ต่ำและป้ายหยุด  
และที่เสาไฟฟ้าข้างทาง บดบังอักษรบนป้ายเกือบทั้งหมด

ล่าสุด นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เปิดเผย  
ว่า ได้สั่งการให้หมวดทางหลวงหล่มเก่าดำเนินการทำความสะอาดแล้วทุกจุด เพื่อ  
อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งการกระทำนี้ถือว่ามี ความผิดตาม  
พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.ทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 กำหนดไว้  
ว่าผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง ซัดเขียน เคลื่อนย้าย รื้อถอน  
หรือทำให้ไร้ซึ่งประโยชน์ต่อเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ  
ไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัย ร้ว หลักสำรวจ  
หลักเขต หรือระยะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งหรือทำให้ปรากฏในเขตทางหลวง ต้อง  
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

"ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว เพราะนอกจากจะทำให้ไม่สวยงามยังอาจจะส่งผลต่อ  
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนไม่สามารถมองเห็น  
ป้ายได้ชัดเจนโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน หรือวิสัยทัศน์ไม่ดี จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ  
แก่ผู้ใช้เส้นทางได้"ผอ.แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์กล่าว



ทั้งนี้ ป้ายใส่เกียร์ดำนั้นถือว่ามีสำคัญ เพราะเป็นป้ายแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยว ซึ่งมักจะขับรถลงเขาภูทับเบิกด้วยความเร็วค่อนข้างสูงโดยไม่ได้ใช้เกียร์ต่ำช่วย จึงเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักอีกอย่างที่ทำให้เบรคไหม้หรือเกิดการขัดข้องจนเบรคไม่อยู่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นประจำ อย่างไรก็ตามก็ต้องฝากนักท่องเที่ยวช่วยให้ความร่วมมือไม่ว่าจะป้ายจราจรของกรมทางหลวงหรือส่วนราชการต่างๆอย่าเอาอะไรมาปิดทับ เพราะป้ายจราจรเหล่านี้แต่ละป้ายมีความสำคัญเพราะแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้ระมัดระวัง ดังนั้นเพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน จึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง หากพบเห็นการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้งแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โทร.056-711443 สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ได้ตลอด 24 ชม.